

Số: /BC-SNgV

Thái Bình, ngày tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO

### Kết quả Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

Thực hiện Công văn số 862-CV/BNCTU ngày 09/4/2020 của Ban Nội chính về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Sở Ngoại vụ báo cáo như sau:

#### **I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW, NGÀY 10/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ động triển khai, phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị tới toàn bộ cán bộ, công chức đảng viên thông qua các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ. Qua công tác triển khai, phổ biến, quán triệt, toàn bộ cán bộ, đảng viên thuộc Sở và Chi bộ Sở Ngoại vụ đã nhận thức được đầy đủ, đúng đắn và thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### ***1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao***

Bí thư, Giám đốc Sở Ngoại vụ luôn quan tâm sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt đầy đủ tới toàn bộ cán bộ, đảng viên trong cơ quan để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền các nội dung liên quan đến bảo vệ người tố cáo, tháo gỡ khó khăn, uốn nắn vi phạm của cấp dưới.

Năm 2019, Sở Ngoại vụ không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tố giác và không phát sinh trường hợp cần bảo vệ.

##### ***2- Kết quả cụ thể***

Tổng số đơn thư tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: **Không**

Tổng số người có yêu cầu được bảo vệ: **Không**

Số người được áp dụng biện pháp bảo vệ: **Không**

Số người tố cáo, phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập: **Không**

Số người đứng đầu cấp ủy bị xử lý do buông lỏng quản lý: **Không**

#### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến tích cực, mặc dù vậy, thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp khó dự đoán đặc biệt ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có tác động rất mạnh, thậm chí là nghiêm trọng đến kinh tế Việt Nam bởi tác động của nó là nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Trong bối cảnh trên, việc đề xảy ra tiêu cực sẽ dẫn đến những hệ lụy không nhỏ làm ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của Đảng, lòng tin của người dân với hệ thống chính trị. nhận thức được vai trò của mình, Sở Ngoại vụ nghiêm túc quan triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI.**

- Nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, bảo vệ người tố cáo, tố giác.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác nội chính và nội chính và phòng, chống tham nhũng; các bộ luật mới liên quan đến công tác tư pháp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao ý thức của cán bộ, công chức và tuyên truyền đến người dân về tầm quan trọng của việc xây dựng và ban hành các bộ Luật.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng. lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến “lợi ích nhóm”, tiêu cực, tham nhũng; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trên đây là kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng. lãng phí, tiêu cực, Sở Ngoại vụ Thái Bình gửi Ban Nội chính tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo Thường trực tỉnh ủy./.

**Nơi nhận:**

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Huy Hải**

**CHI BỘ SỞ NGOẠI VỤ**

Thái Bình, ngày tháng 5 năm 2020

**PHỤ LỤC SỐ 1**  
**Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 27-CT/TW**  
**Năm 2019**

<b>STT</b>	<b>Tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị</b>			<b>Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo</b>		<b>Ghi chú</b>
	Số lượng các cuộc hội nghị, tập huấn	Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia	Số lượng tài liệu, ấn phẩm được phát hành	Số lượng văn bản do các tổ chức đảng ban hành	Số lượng văn bản do các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành; văn bản do địa phương, cơ quan, đơn vị ban hành	
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>...</b>						
<b>Tổng số</b>	<b>4</b>	<b>11</b>				

# CHI BỘ SỞ NGOẠI VỤ

Thái Bình, ngày tháng 5 năm 2020

## PHỤ LỤC SỐ 2

**Tình hình, kết quả bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực  
Năm 2019**

Số đơn thư tố cáo vê tham nhũng, lãng phí, tiêu cực	Số người tố cáo yêu cầu được bảo vệ				Số người tố cáo được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bảo vệ				Số người tố cáo bị trả thù, trù đập/ bị đe dọa trả thù, trù đập				Số người bị xử lý do hành vi trả thù, trù đập			Số người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền xử lý <b>buông lỏng lãnh đạo, quản lý để người tố cáo bị trả thù, trù đập</b>
	Vị trí công tác, việc làm	Tính mạng, sức khỏe	Tài sản	Danh dự, nhân phẩm	Vị trí công tác, việc làm	Tính mạng, sức khỏe	Tài sản	Danh dự, nhân phẩm	Sa thải, cách chức, chuyển đổi đơn vị, vị trí công tác	Đe dọa/ xâm phạm tính mạng, sức khỏe	Đe dọa/ xâm phạm tài sản	Đe dọa/ xâm phạm danh dự, nhân phẩm	Kỷ luật	Hành chính	Hình sự	
<b>Tổng số</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>